

Thông tin quan trọng cần biết

Tờ thông tin này cung cấp thông tin pháp lý cơ bản về:

Bạo hành trong nhà và gia đình



Thỏa thuận về việc nuôi dạy con sau khi ly thân



Ly hôn



Giải quyết tài sản sau khi ly thân



Hãy đọc tờ thông tin này nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong số này. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi ba số không (000). Dịch vụ khẩn cấp có thể sắp xếp một nữ thông dịch viên trong cuộc gọi.

Bạo hành trong nhà và gia đình



Bạo hành trong nhà và gia đình (DFV) là hành vi làm cho bạn cảm thấy sợ hãi hoặc làm tổn thương bạn. Hành vi đó không chỉ là bạo lực về thể xác.

DFV có thể xảy ra nếu ai đó:

- Làm tổn thương bạn hoặc đe dọa làm tổn thương bạn
- Đe dọa hủy thị thực của bạn
- Đe dọa bắt con bạn
- Liên tục liên lạc bạn
- Theo dõi bạn đang ở đâu mà không có sự đồng ý của bạn
- Làm cho bạn cảm thấy 'căng thẳng'

Không thể chấp nhận hành vi DFV.

Lệnh bảo vệ nạn nhân bạo hành trong nhà (DVO) có thể giúp bảo vệ bạn và con bạn khỏi các hành động DFV trong tương lai.

DVO là một chỉ thị pháp lý nhằm ngăn chặn người đó làm tổn thương bạn hoặc làm cho bạn và con bạn sợ hãi. Người có những hành vi đó sẽ không gặp rắc rối về mặt hình sự trừ khi họ vi phạm lệnh này. Bạn có thể nộp đơn xin DVO trực tuyến hoặc cảnh sát có thể nộp đơn cho bạn.

Ly hôn



Ở Úc, ly hôn là sự kết thúc hợp pháp của cuộc hôn nhân của bạn. Thủ tục này không đưa ra quyết định về con cái hoặc vấn đề tài sản của bạn.

Bạn và người bạn đời cũ của bạn phải ly thân hơn 12 tháng trước khi bạn có thể nộp đơn xin ly hôn. Bạn không cần phải đợi 12 tháng để sắp xếp việc chăm sóc con cái và tài sản, việc này có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào sau khi ly thân.

Tuy nhiên, sau khi thủ tục ly hôn đã hoàn tất, bạn **phải** nộp đơn xin giải quyết tài sản hoặc cấp dưỡng cho vợ/chồng trong vòng 12 tháng.

Để được trợ giúp miễn phí và tư vấn kín đáo về DFV, hãy gọi:

1800 RESPECT (1800 737 732)

DVCONNECT (1800 811 811)

Mở cửa cả ngày, mỗi ngày.

Quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên.

Thỏa thuận về việc nuôi dạy con sau khi ly thân



Ở Úc, cha mẹ không có quyền đối với con. Thay vì vậy, họ có trách nhiệm đưa ra các quyết định liên quan đến con họ.

Nếu quý vị và phối ngẫu ly thân, quý vị chỉ nên đồng ý với những gì an toàn và vì lợi ích của các con. Thời gian với con không phải lúc nào cũng là chia đều 50/50.

Điều quan trọng là tìm lời khuyên pháp lý về các lựa chọn của bạn trước khi có bất kỳ thỏa thuận nào hoặc ký bất kỳ giấy tờ gì.



Giải quyết tài sản sau khi ly thân



Tòa án có thể thay đổi người sở hữu tài sản và các khoản nợ ở Úc và ở nước ngoài.

“Tài sản” bao gồm đất đai, nhà cửa, căn hộ, tiền hưu bổng, ô tô, đồ trang sức, tiền và một số khoản nợ.

Khi bạn ly thân, tài sản không tự động được chia 50/50.

Điều quan trọng là tìm lời khuyên pháp lý về các lựa chọn và quyền lợi của bạn trước khi có bất kỳ thỏa thuận nào hoặc ký bất kỳ giấy tờ gì.



Tìm hỗ trợ pháp lý ở đâu



Luật sư có thể cung cấp cho bạn thông tin và lời khuyên pháp lý để giúp bạn hiểu các lựa chọn pháp lý của mình và đưa ra quyết định có hiểu biết. Cuộc nói chuyện với luật sư được bảo mật.

Các dịch vụ pháp lý có thể sắp xếp một thông dịch viên cho bạn khi bạn gọi cho họ, hoặc bạn có thể gọi cho Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch theo số **131 450**.



Để được lời khuyên pháp lý miễn phí về bạo hành trong nhà và gia đình, nuôi dạy con, ly hôn và/hoặc tài sản:

- Dịch vụ Pháp lý dành cho Phụ nữ Queensland qua số **1800 957 957**
- Trợ giúp Pháp lý Queensland qua số **1300 65 11 88**

Để được lời khuyên pháp lý miễn phí về di trú:

- Dịch vụ Pháp lý về Người Tị nạn và Nhập cư theo số **(07) 3846 9300**

Khước từ trách nhiệm: Từ thông tin này chỉ bao gồm thông tin tổng quát.

Thông tin này không là lời khuyên pháp lý. Cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2024.

